

## เดือนตุลาคม : เดือนแม่พระ แม่พระคลายปม

วันที่ 12 ตุลาคม 2013 ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร กรุงโรม ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ภาวนาต่อหน้ารูปแม่พระฟาติมา ซึ่งอัญเชิญมาโอกาสพิเศษนี้ พระสันตะปาปาได้เทศน์เตือนใจผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 100,000 คน โดยเน้นความสำคัญของแม่พระในประวัติศาสตร์โลก โดยสอนว่า ความเชื่อของแม่พระคลายปมของบาทนักบุญอีเรเนอัสกล่าวไว้ว่า ปมที่เอวได้ผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อฟัง ได้ถูกคลายด้วยความเชื่อฟังของแม่พระ พระสันตะปาปากล่าวีกว่า โดยอาศัยแม่พระ ปมความยุ่งยากทั้งหลายในชีวิตและความยุ่งยากลำบากใจ ได้รับการแก้ปมออก

ย้อนกลับไปในปี 1615 ครอบครัวชาวเยอรมันนายวูฟล์กัง และภรรยาโซเฟีย ประสบปัญหาจนถึงขั้นจะหย่าร้าง วูฟล์กังไปปรึกษาคุณพ่อ ทุกครั้งที่ทั้งสองพูดคุยกัน เขา สวดภาวนาต่อหน้ารูปแม่พระเพื่อครอบครัว ครั้งหนึ่งในเดือนกันยายน วูฟล์กังนำริบบิ้นที่ใช้ผูกแหวนแต่งงานที่ใช้ในงานแต่งงานของเขามาด้วย มันถูกมัดติดกันเป็นปม คุณพ่อหยิบริบบิ้นที่มัดกัน ยกขึ้นต่อหน้ารูปแม่พระ ภาวนา ขอแม่โปรดช่วยแก้ปมนี้ ปมของครอบครัววูฟล์กัง ทันใดปมก็คลาย และกลับมีสี่ขาวสดใสเหมือนใหม่ ต่อมาในปี 1700 มีการวาดภาพแม่พระคลายปมซึ่งเป็นที่แพร่หลายจนทุกวันนี้

เราคริสตชนมีความเชื่อเสมอว่า แม่พระเป็นผู้ช่วยเหลือเราแก้ไขปมในชีวิต แม้ในเรื่องที่ดูเหมือนไม่มีทางออกเลยก็ตาม ปัญหาต่างๆ ความหนักใจใดๆ สามารถคลี่คลายได้เสมอ เพียงมีความไว้วางใจ เชื่อในพระแม่ซึ่งเป็นผู้คลายปมในโอกาสเดือนแม่พระนี้ขอให้เราได้รื้อฟื้นความเชื่อของเรา โดยเฉพาะความศรัทธาที่มีต่อแม่พระเป็นพิเศษด้วย ขอพระแม่วิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อเราคนบาปด้วยเทอญ

## คำถามเพื่อการไตร่ตรอง

1. จากบทความนี้มีข้อความใดที่สะกิดใจท่าน?
2. ในชีวิตของท่านมีเหตุการณ์ใดที่ได้รับความช่วยเหลือจากแม่พระ

## อ่านพระวาจาของพระเจ้า

### ลูกา 1:26-38

ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า

<sup>26</sup>เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธ <sup>27</sup>มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ <sup>28</sup>ทูตสวรรค์เข้าไปในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน” <sup>29</sup>เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่าอะไร <sup>30</sup>แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน

<sup>31</sup>ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู <sup>32</sup>เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา <sup>33</sup>เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลย” <sup>34</sup>พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี”

<sup>35</sup> ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุด จะแผ่เงาปกคลุมท่าน” เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า <sup>36</sup> คูซิ เอลิซาเบธ ญาติของท่าน ทั้งๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย ใครๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว <sup>37</sup> เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” <sup>38</sup> พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ไปกับข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป

(ให้ท่านเงียบสักครู่หลังการอ่านพระวาจา)

## ไตร่ตรองพระวาจา

1. คำหรือประโยคใดที่ประทับใจท่าน?
2. พระเป็นเจ้าตรัสอะไรกับท่านผ่านพระวาจาตอนนี้?

## การนำไปปฏิบัติ

ขอให้เราสวดสายประคำเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดเดือนนี้ และชักชวนเพื่อนพี่น้องให้สวดสายประคำด้วย